



ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตามประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ จำนวน ๕ อัตรา โดยได้ดำเนินการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (การสอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

๑) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องบูรฉัตรไชยากร ชั้น ๔ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์

หลักเกณฑ์การเลือกสรร	คะแนน	วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ ๑ - ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและสารสนเทศการค้า (๗๐ คะแนน) - ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (๗๐ คะแนน) - แปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (๖๐ คะแนน)	๒๐๐	สอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

๓) หลักฐานที่ต้องนำมายื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)

๓.๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาคำ ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และไม่มีรอยประทับตราใด ๆ บนรูปถ่าย โดยใช้กระดาษอัดรูปถ่ายโดยเฉพาะเท่านั้น ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในบัตรประจำตัวสอบให้ครบถ้วน

๓.๒ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้โดยมีรูปถ่ายติดไว้และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน

๔) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยจะประกาศทาง www.dtn.go.th หรือ <https://dtn.thaijobjob.com> โดยผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะได้เข้ารับการประเมินในครั้งที่ ๒

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติทั้งเงื่อนไขในการสมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะข้างต้นนี้ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจและประกาศตามข้อมูลและผู้เข้ารับการเลือกสรรได้กรอกและยื่นในระบบ และรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม)

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ การประเมินครั้งที่ ๑

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - นามสกุล

๒๐๑	นางสาวฐายิกา	ทิพย์สุวรรณ
๒๐๒	นางสาวประภัสสร	ทวีศักดิ์
๒๐๓	นายวรเศรษฐ์	คุณทวีลาภผล
๒๐๔	นางสาวนัยนา	จริยานุพงศ์
๒๐๕	นางสาวฐิตาพร	หิรัญอ่อน
๒๐๖	นายรชานนท์	เจริญผล
๒๐๗	นางสาวจันทจุฑา	ทินกร
๒๐๘	นางสาวธัญญาเรศ	ธนบัตร
๒๐๙	นางสาวกิตติมา	เหมจินดา
๒๑๐	นางสาวรวีวรรณ	โพธิ์เซ่ง
๒๑๑	นางสาวกุลทิพย์	บุญลือ
๒๑๒	นายภูมิ	สินสอน
๒๑๓	นางสาวพัชรินทร์	เวชพฤกษ์พิทักษ์
๒๑๔	นายพชรพล	กาญจนพลี
๒๑๕	นางสาวตรีตราภรณ์	กิมศาสตร์
๒๑๖	นางสาวมนสิการ	พงษ์พานิช
๒๑๗	นายวีรช	กิจโมกข์
๒๑๘	นายธนดล	วิจารณ์กุล
๒๑๙	นายธนกร	ทองมั่ง
๒๒๐	นายเกื้อ	เจริญราษฎร์
๒๒๑	นายวุฒตม์	สุลีสิทธิ์
๒๒๒	นางสาวธัญชนก	เกษพานิช
๒๒๓	นายวัชฤทธิ์	บำรุงพงศ์


(แทน)